



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โทร. ๐๓๘-๙๙๖๐๒๒  
ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๗)/๓๐๗/๑๓๐ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิม  
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ด้วย โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม  
มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ขออนุญาตส่งรายงานผล  
การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริยานันท์ นาคสกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อนุญาต

(นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

**รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของ  
เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปังบประมาณ ๒๕๖๕**

ประเด็น	การดำเนินการตามกรอบแนวทาง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ	๑. จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ	มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ	
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบน	๑.จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด	มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
๔.มาตรการแนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน	๑.จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด	มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

ประเด็น	การดำเนินการกรอบแนวทาง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>๕.มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ</p>	<p>๑.จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด</p>	<p>มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>๖.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>๑.ประกาศโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด</p> <p>๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด</p>	<p>มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	